

สรุปจำนวนโครงการวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับทุน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

คณะ/หน่วยงาน	จำนวน
คณะครุศาสตร์	7
คณะจิตวิทยา	3
คณะทันตแพทยศาสตร์	2
คณะนิติศาสตร์	1
คณะพยาบาลศาสตร์	3
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	1
คณะเภสัชศาสตร์	7
คณะรัฐศาสตร์	1
คณะวิทยาศาสตร์	4
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	1
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1
คณะเศรษฐศาสตร์	1
คณะสหเวชศาสตร์	3
คณะสัตวแพทยศาสตร์	1
สถาบันภาษา	2
รวม	38 โครงการ
	15 คณะ

รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้วิจัย	คณะ/หน่วยงาน
1	ผลของการสอนงานที่มีต่อสัมพันธภาพและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิตระดับดุขุฎิบัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ	คณะครุศาสตร์
2	การพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เรื่อง สุขภาวะโดยประยุกต์ใช้ระบบคู่สัญญา กับแนวคิด PDCA และ education 3.0	อ.ดร.ยุรวัดน์ คล้ายมงคล	คณะครุศาสตร์
3	การพัฒนากระบวนการประสานพลังบ้านโรงเรียนชุมชนตามแนวของเอพส์ไดน์	อ.ดร.อัญญมณี บุญชื่อ	คณะครุศาสตร์
4	การใช้นันทนาการเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ในตนเองของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย	ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ	คณะครุศาสตร์
5	การพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต	อ.ดร.ธีรวิดี ถังคบุตร	คณะครุศาสตร์
6	ผลการสอดแทรกแนวคิดเคมีสีเขียวในชั้นเรียนผ่าน “โครงการ Green Chem Green Life” ที่มีต่อการสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์	อ.ดร.สายรุ้ง ชาวสุภา	คณะครุศาสตร์
7	รูปแบบการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุกตามวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนิสิตครู	ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ อ.ดร.พรสุข ตันตระกูลโรจน์	คณะครุศาสตร์
8	ผลของการใช้เทคนิคการเรียนเป็นคู่เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต	ผศ.ดร.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต	คณะจิตวิทยา
9	การสร้างเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบัณฑิต ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในวิชาระเบียบวิธีวิจัย	อ.ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา	คณะจิตวิทยา

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้วิจัย	คณะ/หน่วยงาน
10	การสร้างเสริมความมุ่งมั่นในการเรียนของนิสิตปริญญาตรีในวิชามนุษยสัมพันธ์ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Clicker	ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ ผศ.ดร.เรวดี วัฒนโกศล	คณะจิตวิทยา
11	กลยุทธ์การสอนนิสิตระดับหลังปริญญาเพื่อเรียนรู้วิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์	อ.ทญ. ดร.อัญชลี วัชรักษะ	คณะทันตแพทยศาสตร์
12	การเปรียบเทียบการบันทึกคะแนนความประพฤติและการปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ระหว่างแบบออนไลน์ กับแบบใช้กระดาษในคลินิกตรวจพิเคราะห์โรค คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อ.ทพ.นพ.ธิตินพงษ์ พฤกษ์ศรีสกุล	คณะทันตแพทยศาสตร์
13	การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการสอนวิชานิติศาสตร์ในชั้นเรียนขนาดกลางเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการทำความเข้าใจด้วยตนเอง : กรณีศึกษาวิชากฎหมาย อุตสาหกรรม	อ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์	คณะนิติศาสตร์
14	การจัดการเรียนรู้แบบโครงการที่มีต่อทักษะการสื่อสารและทักษะการจัดการของนิสิตระดับมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์	รศ.ดร.กัญญาดา ประจุศิลป์	คณะพยาบาลศาสตร์
15	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ โดยการจับคู่ดูแลกัน	ผศ.ดร.อารีย์วรรณ อ่วมตานี	คณะพยาบาลศาสตร์
16	ประสิทธิภาพของการใช้โครงการเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	อ.ร.ต.หญิง ดร.ปชาณัฐ์ ตันติโกสม	คณะพยาบาลศาสตร์
17	ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการใช้เกมกระดาน “Sue-hirokari Sukoroku” ในการสอนการแจกแจงแบบทวินาม	อ.ดร.นัท กุลวานิช อ.ดร.อักรินทร์ ไพบูลย์พานิช	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
18	ผลของการใช้แนวคิด Flipped Classroom ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เภสัชบำบัด ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในรายวิชาเภสัชบำบัดที่มีต่อความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียน ความพึงพอใจ และความรู้ของนิสิต	อ.ภญ.ดร. ณิชฐิตา อารีเปี่ยม	คณะเภสัชศาสตร์
19	ผลการเรียนและความเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในหัวข้อ "การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์เพื่อใช้ในการจ่ายยา"	อ.ภญ.จุฑารัตน์ กิจสงเสริมธน ภก.กิตติยศ ยศสมบัติ	คณะเภสัชศาสตร์

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้วิจัย	คณะ/หน่วยงาน
20	ผลกระทบของการเรียนรู้แบบผสมผสานในรายวิชาชีวเคมีสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์	อ.ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน	คณะเภสัชศาสตร์
21	การใช้วิธีการอภิปรายร่วมกันโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาเภสัชวิทยา 3	อ.ภญ.ดร.รัชณี รอดศิริ	คณะเภสัชศาสตร์
22	การพัฒนาทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยในรายวิชาปฏิบัติการเภสัชกรรมปฏิบัติ 2 ด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติการแสดงบทบาทสมมติร่วมกับการประเมินตนเองและประเมินโดยเพื่อน	รศ.ภญ.ดร.จิตติมา เฟิงสุภาพ ผศ.ภก.ดร.อนุชัย อีระเรืองไชยศรี อ.ดร.สุนทรี วัชรดำรงกุล ผศ.ดร.วลัยศิริ ม่วงศิริ ภก.ศุภฤกษ์ โกวินทพัทธ์	คณะเภสัชศาสตร์
23	ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเผชิญความเครียดเชิงรุกและระดับความเครียดต่อผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภก.รรม 3 (โอสถศาลา)	อ.ภญ.ดร.ทิพวรรณ ศิริเกียรติทอง ภก.ศุภฤกษ์ โกวินธนาพัฒน์	คณะเภสัชศาสตร์
24	การใช้แนวคิด "การศึกษาดูงานในสถานการณ์จริง" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะความเป็นวิชาชีพ ของนิสิตใหม่เภสัชศาสตร์"	ผศ.ภญ.ดร.รวงทิพย์ ตันติปิฎก ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี สิริสินสุข	คณะเภสัชศาสตร์
25	แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชาอาชญาวิทยา	อ.ดร.สุนนทิพย์ จิตสว่าง	คณะรัฐศาสตร์
26	กลยุทธ์การสอนการสื่อสารวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยการวิจัย : กรณีศึกษาการให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการประกอบอาชีพแกะซากขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย ณ บ้านโคกสะอาด อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	อ.ดร.นุตา ศุภคต	คณะวิทยาศาสตร์
27	การวัดประสิทธิผลการใช้ Flipped Learning สำหรับรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ	ผศ.ดร.ภัทรสินี ภัทรโกศล	คณะวิทยาศาสตร์
28	การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ	อ.ดร.ภควรรณ ปักซี่	คณะวิทยาศาสตร์

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้วิจัย	คณะ/หน่วยงาน
29	ผลของการบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้แบบสืบสอบผ่านระบบ Blackboard ที่มีต่อทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนิสิตที่เรียนรายวิชาโภชนาการสำหรับนักเทคโนโลยีทางอาหาร	อ.ดร.ศิริมา พ่วงประพันธ์ อ.ดร.ณัฐธิดา โชติช่วง	คณะวิทยาศาสตร์
30	การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบโครงการเป็นฐานในรายวิชาการจัดกิจกรรมเทศกาลพิเศษ	อ.ดร.กุลพิชญ์ โภโคยอุดม	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
31	การพัฒนาสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของนิสิตในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ	รศ.ดร.จิตรา รุ่งกิจการพานิช	คณะวิศวกรรมศาสตร์
32	การปรับกระบวนการเรียนการสอนวิชาความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ของนิสิตนอกคณะกรณีศึกษานิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อ.ดร.วัชรพงศ์ รัตสุขพิมล	คณะเศรษฐศาสตร์
33	ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนระบบ Education 3.0 ในการเพิ่มความสามารถทางการเรียนรู้และเจตคติของนิสิตเทคนิคการแพทย์ต่อวิชาชีพรสชาติศาสตร์	อ.ดร.เทวฤทธิ์ สาระชนะ ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนา	คณะสหเวชศาสตร์
34	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้ Education 3.0 ทางการเรียนรู้ของนิสิตเทคนิคการแพทย์ในรายวิชาปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก 1	ผศ.บุญศรี ช่อนเจริญ อ.ดร.สุพันธ์ิตรา ชาญประเสริฐ	คณะสหเวชศาสตร์
35	ผลการใช้ LMS: Courseville เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	อ.ดร.สุนทรี กุลเกียรติยศ อ.ดร.สุรียพงศ์ กุลเกียรติยศ	คณะสหเวชศาสตร์
36	การใช้สื่อการสอนในรูปแบบสามมิติ (Mixed Reality) เพื่อการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์	ผศ.สพ.ญ.ดร.ศยามณ ศรีสุวรรณาสกุล ผศ.น.สพ.ก้องเกียรติ ศรีสุวรรณาสกุล	คณะสัตวแพทย์
37	วิธีการใช้เครือข่ายทางสังคม (Facebook) เพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเรียนภาษาอังกฤษ	รศ.ดร.แอนนาเบล ภาmani ขจรบุญ	สถาบันภาษา
38	การใช้กลยุทธ์ Functional Sentence Analysis ช่วยในการตรวจทานการเขียน	อ.จุฑารัตน์ คัมภีร์ภาพ	สถาบันภาษา